

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกล้วย สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ชื่อผู้ศึกษา ดวงพร นันติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2559

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ ภูมิศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกล้วย ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย ที่เรียนในปีการศึกษา 2559 จำนวน 21 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย จำนวน 18 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ โดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ผู้ศึกษาได้ทดสอบก่อนเรียน แล้วดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย ทำใบกิจกรรมระหว่างเรียน และทดสอบหลังเรียน สอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษารูปได้ ดังนี้

1. บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 18 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.06/84.40 และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกล้วย ที่ เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย ไทย มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 19.38 คิดเป็น ร้อยละ 48.45 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.67 คิดเป็นร้อยละ 86.67 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ความก้าวหน้า เท่ากับ 15.29 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 50.72

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกล้วย ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย โดยภาพรวมความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ($\mu = 4.83$, $\sigma = 0.36$)